

Số: 301/LĐLĐ

Gia Lâm, ngày 29 tháng 6 năm 2021

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch
Covid - 19 trong các cấp Công đoàn Huyện

Kính gửi: Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở.

Thực hiện Công văn số 374/LĐLĐ ngày 28/6/2021 của LĐLĐ thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các cấp Công đoàn Thủ đô, Công văn số 687-CV/HU ngày 28/6/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, Ban Thường vụ LĐLĐ Huyện đề nghị BCH Công đoàn cơ sở triển khai thực hiện trong đoàn viên, CNVCLĐ một số nội dung sau:

1. Tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid - 19 với tinh thần "*Chống dịch như chống giặc*". Chủ động rà soát, cập nhật các phương án, kịch bản để kịp thời ứng phó với mọi tình huống; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, thỏa mãn với những kết quả bước đầu đạt được. Tiếp tục chỉ đạo sát sao, chặt chẽ và triển khai các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả, nhất là tại các đơn vị có đông CNLĐ, khu nhà ở công nhân, nơi xuất hiện ổ dịch, nơi có nguy cơ lây nhiễm cao... để sớm ngăn chặn, đẩy lùi; không để dịch lan rộng, bùng phát trở lại trong cộng đồng.

2. Tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ thực hiện nghiêm phương châm "5K + vắc xin" đặc biệt phải trung thực và tự giác khai báo y tế online trong thời gian 24 giờ khi quay trở về Thành phố; tự theo dõi tình hình sức khỏe của bản thân; không tổ chức tụ tập đông người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

3. Tham gia, phối hợp với chính quyền, chuyên môn và người sử dụng lao động tập trung huy động mọi nguồn lực, khuyến khích xã hội hóa, phát triển "*Quyển vắc xin*" phòng, chống Covid - 19, đẩy nhanh việc mua và tổ chức tốt việc tiêm vắc xin cho đoàn viên, CNVCLĐ trong đó, tập trung cho các đối tượng ở tuyến đầu phòng, chống dịch, vùng có nguy cơ cao...

4. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc quản lý, giám sát CNLĐ, người đi từ vùng dịch về; điều chỉnh phân ca sản xuất theo địa bàn cư trú của người lao động... Trường hợp có ca nhiễm phải khoanh vùng kịp thời, đồng thời đảm bảo các bộ phận, khu vực khác vẫn tiếp tục duy trì sản xuất.

5. Tiếp tục duy trì công tác thông tin tuyên truyền đầy đủ, chính xác và kịp thời về công tác phòng, chống dịch Covid - 19, nhất là lợi ích của việc tiêm vắc xin trong đoàn viên, CNVCLĐ; tuyên truyền thông tin về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 (thông tin trước, trong và sau kỳ thi; thông tin về phòng, chống dịch Covid - 19 trong kỳ thi... để người dân, cha mẹ học sinh, các thí sinh, cán bộ, giáo viên coi thi..., nắm được thông tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội).

Liên đoàn Lao động Huyện đề nghị Ban Chấp hành công đoàn cơ sở nghiêm túc triển khai thực hiện, kịp thời phản ánh những khó khăn vướng mắc về LĐLĐ huyện để tổng hợp báo cáo Thường trực LĐLĐ thành phố xem xét, giải quyết.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Thế
Nguyễn Đức Thế